

**ĐOÀN GIÁM SÁT...**

(Tiếp theo trang 1)

trong thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, làm nổi bật thêm những kết quả Thái Bình đã làm được trong công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, khách

quan, đúng quy định, quy trình, nhất là công tác luân chuyển cán bộ, bố trí các chức danh chủ chốt không phải là người địa phương. Cùng với luân chuyển,

điều động, bổ nhiệm, bố trí cán bộ một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, bảo đảm tính nghiêm minh, công khai, minh bạch.

Phát biểu kết luận, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung

ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện kết luận của Đoàn giám sát; đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện nghiêm một số kiến nghị trong kết luận của Đoàn giám sát để thực hiện tốt hơn công tác cán bộ trong thời gian tới.

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 29/7, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) để tháo gỡ khó khăn về giá khí, tình hình cung cấp khí và một số vấn đề liên quan khác của các doanh nghiệp sử dụng khí tự nhiên tại khu công nghiệp (KCN) Tiên Hải. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, huyện Tiên Hải, một số doanh nghiệp trong KCN Tiên Hải và lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam.

Hải đăng ký sử dụng khí mỏ, sản lượng tiêu thụ khí bình quân đạt 51,6 triệu Sm<sup>3</sup>/năm, chiếm 25,8% sản lượng khí theo công suất thiết kế cung cấp khí của Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp miền Bắc. Ước tính, nếu toàn bộ các doanh nghiệp trong KCN Tiên Hải sử dụng khí thì sản lượng tiêu thụ khí bình quân đạt khoảng 99 triệu Sm<sup>3</sup>/năm, chiếm 50% công suất cung cấp khí của Xí nghiệp.

Chia sẻ tại buổi làm việc, các doanh nghiệp cho rằng giá khí hiện nay các doanh nghiệp mua đang cao hơn so với các nước trong khu vực khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, có nguy cơ đánh mất thị trường xuất khẩu và thua ngay trên sân nhà vì chi phí sản xuất cao, sản phẩm giảm tính cạnh tranh. Các doanh nghiệp cũng cho biết, nếu giá khí hợp lý hơn thì 100% doanh nghiệp trong KCN Tiên Hải sẽ sử dụng khí tự nhiên và sản lượng tiêu thụ có thể đạt

tới 200 triệu Sm<sup>3</sup>/năm đủ 100% công suất thiết kế cung cấp khí của Xí nghiệp.

Phía PVGas và Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp đầu khí Việt Nam cho biết, giá khí bán hiện nay của PVGas bảo đảm tính cạnh tranh so với một số nguyên liệu: LPG và dầu FO3.0S. Do đơn vị mua giá khí từ phía thượng nguồn cao, tỷ lệ sử dụng khí của các doanh nghiệp không bảo đảm công suất thiết kế và thực tế đơn vị đang kinh doanh thua lỗ nên không có thể giảm giá bán được. Đại diện PVGas cũng nêu một số khó khăn của đơn vị và gợi mở một số giải pháp để PVGas và các doanh nghiệp cùng chia sẻ hướng đến hai bên hợp tác với nhau cùng phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp và phía PVGas trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian qua. Các đồng chí đề nghị, đối với doanh

nh nghiệp trong KCN Tiên Hải cần có tầm nhìn chiến lược trong việc sử dụng khí để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và biết chấp nhận giảm lợi nhuận trong giai đoạn đầu. Phía PVGas cũng nghiên cứu phương án khắc phục khó khăn, có chiến lược phát triển phân phối khí tại Thái Bình, cả hai bên cần xây dựng tinh thần thiện chí, hợp tác để giải quyết những khó khăn hiện nay đang vướng phải. Tỉnh ủy và UBND tỉnh không khuyến khích doanh nghiệp sử dụng than trong sản xuất gốm sứ vì gây ô nhiễm môi trường và sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư mới vào KCN Tiên Hải bắt buộc phải sử dụng khí tự nhiên để bảo vệ môi trường và tăng sản lượng tiêu thụ khí cho Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp đầu khí Việt Nam. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phải ưu tiên đưa doanh nghiệp sản xuất có sử dụng khí trong Khu kinh tế sớm vào hoạt động trong KCN Tiên Hải. Đối với dự án nhiệt điện đốt khí, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị PVGas cùng với

tỉnh thúc đẩy cho dự án sớm được triển khai; giao đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành liên quan làm việc với PVGas. Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp đầu khí Việt Nam thường xuyên chia sẻ thông tin, điều phối các hoạt động để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp của tỉnh cũng như Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp đầu khí Việt Nam liên quan đến hoạt động kinh doanh, tiêu thụ khí tại KCN Tiên Hải.

Lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam cũng on các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho PVGas hoạt động ổn định thời gian qua và những năm tiếp theo; đồng thời, cam kết sẽ cùng với lãnh đạo tỉnh sớm tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp đầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp trong KCN Tiên Hải, góp phần thúc đẩy công nghiệp của tỉnh phát triển.

**KHẮC ĐUẦN**

**94.608 NGƯỜI NGHÈO...**

(Tiếp theo trang 1)

đạt 621,4 tỷ đồng; tổng doanh số thu nợ đạt 535,7 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,12% tổng dư nợ. Đến ngày 30/6, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp đã thực hiện kiểm tra được 4 lượt huyện, 608 lượt xã, đối chiếu được 4.286 lượt hộ; qua đó đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, sai sót, từ đó góp phần nâng cao chất lượng tin dụng chính sách trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của hệ thống Ngân hàng CSXH và sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể trong thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong cho vay ưu đãi thời gian qua như: cấp ủy, chính quyền một số địa phương

chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của Ngân hàng CSXH; chất lượng tín dụng chưa đồng đều ở một số địa phương, một số hội, đoàn thể; một bộ phận người nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn vay chưa thực sự hiệu quả. Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch được giao năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh yêu cầu thời gian tới Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của trung ương và của

tỉnh về tín dụng chính sách; chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức hội, đoàn thể và các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách trên địa bàn để mọi người dân đều biết và thực hiện; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên ngân hàng cũng như các tổ chức hội, đoàn thể; chủ động tham mưu các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020; tiến hành kiện toàn ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp tỉnh, cấp huyện, ban quản lý các

tổ tiết kiệm và vay vốn; quản lý chặt chẽ nguồn vốn cho vay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên ban đại diện, trong đó đặc biệt quan tâm đến kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm tra chuyên đề đột xuất, thông qua đó phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, sai sót trong cho vay ưu đãi trên địa bàn.

Tại cuộc họp, 2 cá nhân ngoài ngành có thành tích xuất sắc đóng góp vào kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH giai đoạn 2015 - 2020 được nhận giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH.

**KHẮC ĐUẦN**

**Các địa phương khẩn trương rà soát người từ Đà Nẵng về**

*Chỉ tính từ ngày 25/7 đến sáng ngày 29/7, cả nước ghi nhận 30 người nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, trong đó 26 người tại Đà Nẵng, 1 người ở Quảng Ngãi, 3 người ở Quảng Nam. Hiện nay vẫn chưa xác định được F0 tại Đà Nẵng, trong khi đó số người từ các tỉnh, thành phố đến tham quan, du lịch từ Đà Nẵng về khá đông. Nếu không rà soát, cách ly kịp thời, nguy cơ bùng phát dịch là rất cao, khó kiểm soát.*

Tước diễn biến dịch bệnh phức tạp ở trong nước, tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 đã họp triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau đó, UBND tỉnh liên tiếp ban hành Công điện số 16/CD-UBND về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và Công điện khẩn số 17/CD-UBND về việc khẩn trương rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đi, đến địa phương có dịch Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, các ngành, địa phương đang tích cực rà soát những người từ Đà Nẵng về. Theo thống kê của Sở Y tế, đến 16 giờ 30 phút ngày 28/7, số người Thái Bình từ Đà Nẵng về là 1.046 người từ 172 xã, phường, thị trấn. Trong số 1.046 người có 13 người có biểu hiện cúm đã được lấy mẫu xét nghiệm và 7/13 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Không chủ quan, lơ là, việc rà soát những người từ Đà Nẵng về vẫn đang được nhiều địa phương thực hiện với tinh thần khẩn trương, tích cực.



Một hộ dân ở xã Song Lãng (Vũ Thư) sau khi từ Đà Nẵng về đã treo biển thông báo việc đang tự cách ly, để nghi mọi người không tiếp xúc gần.

trên địa bàn huyện. Ngay sáng hôm sau, các xã, thị trấn trong huyện đã tiến hành rà soát từng người đi từ Đà Nẵng về từ ngày 12/7. Qua tổng hợp trong hai ngày 27 - 28/7, toàn huyện có 163 người từ Đà Nẵng về, trong đó xã Song Lãng và Vũ Tiến là 2 địa phương có số người về đông nhất.

Tại xã Song Lãng, ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh, huyện, sáng ngày 27/7 việc rà soát người từ Đà Nẵng về đã được thực hiện. Bác sĩ Vũ Hoàng Phương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Sáng ngày 27/7, hệ thống giám sát dịch tại các

thôn được kích hoạt. Tiểu ban phòng, chống dịch tại các thôn gồm: trưởng thôn, bí thư chi bộ, công an viên và y tế thôn đã tiến hành rà soát những trường hợp đi từ Đà Nẵng về, tổng hợp lại báo cáo Trạm Y tế xã. Trên cơ sở báo cáo của y tế thôn, Trạm theo dõi trên số báo dịch và cập nhật số lượng người từ Đà Nẵng về. Hàng ngày, tiểu ban phòng, chống dịch tại các thôn sẽ giám sát việc tự cách ly tại nhà; y tế thôn kiểm tra sức khỏe. Theo số liệu thống kê của Trạm Y tế xã, đến chiều ngày 28/7, toàn xã có 42 người từ Đà Nẵng về,

trong đó 33 người đã qua thời gian 14 ngày còn 9 người hiện đã thực hiện khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe và đang tự cách ly tại nhà. Tình hình sức khỏe của 9 người ổn định. Hiện nay, việc tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, khuyến cáo người dân khai báo y tế nếu từ vùng dịch về đang được thực hiện. Qua các phương tiện truyền thông, mỗi người dân sẽ là một giám sát viên trong phòng, chống dịch, kịp thời phát hiện, báo cáo lại Trạm y tế xã và Công an xã những người đi từ vùng dịch về. Cùng với Vũ Thư, huyện Thái Thụy cũng đã tăng cường

**HOÀNG LANH**

**CHUẨN BỊ CHU ĐÁO NỘI DUNG...**

(Tiếp theo trang 1)

nội dung đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng xong kịch bản truyền hình trực tiếp, chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng, dự thảo các nội dung chương trình cho mỗi sự kiện.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các thành viên, hoàn thiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban nội dung và xây dựng kịch bản chi tiết cho từng sự kiện, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ thực hiện. Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo cho lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; đôn đốc, tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng các cấp theo kế hoạch bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Các nội dung chương trình phải hoàn thành trước ngày 4/8/2020. Đồng chí đề nghị các thành viên Tiểu ban nội dung phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban khác chuẩn bị chu đáo các công việc để tổ chức thành công các hoạt động lớn của tỉnh.

**KHỞI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG...**

(Tiếp theo trang 1)

2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn trong năm. Nội dung thi đua từng bước có chuyển biến tích cực, được cụ thể hóa bằng các tiêu chí đánh giá phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn; hình thức tổ chức đa dạng, phong phú với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi thu hút cán bộ, công chức cơ quan tham gia. Các đơn vị luôn khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua, góp phần động viên cán bộ, công chức cơ quan tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

6 tháng cuối năm 2020, Khởi thi đua các cơ quan Đảng tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

**CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG...**

(Tiếp theo trang 1)

cùng trạm y tế các xã, thị trấn tiến hành điều tra dịch tễ, theo dõi sức khỏe hàng ngày và thực hiện cách ly tại gia đình. Qua khai báo y tế, sàng lọc có 2 trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Hùng Hà yêu cầu ngành Y tế huyện phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, vật tư y tế, nhân lực, sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch; khuyến cáo người dân tạm dừng đi du lịch đến các vùng dịch đồng thời tránh tâm lý hoang mang hoặc có tư tưởng chủ quan trong phòng, chống dịch tại cộng đồng.

\* Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, huyện Thái Thụy đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các trường hợp đã từng đi, đến địa phương đang có dịch Covid-19 trở về huyện từ ngày 18/7/2020; đặc biệt là lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần tại 7 địa điểm của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi theo thông báo của Bộ Y tế. Theo đó, tính đến ngày 28/7, toàn huyện có 92 trường hợp người dân từ thành phố Đà Nẵng trở về địa phương từ ngày 18/7/2020. Hiện nay, tất cả các trường hợp trên đang được giám sát, theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà.

Cùng với việc tích cực rà soát, theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà với các trường hợp trở về từ địa phương đang có dịch Covid-19, huyện Thái Thụy còn tập trung chỉ đạo các cấp, các ban, ngành khẩn trương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình, diễn biến mới của dịch, khuyến cáo người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đến các tỉnh có nguy cơ lây nhiễm cao, nhất là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi; kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 từ huyện tới xã; kích hoạt ngay hệ thống phòng, chống dịch trên địa bàn huyện...

\* Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai kiểm soát thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên và khách ra vào cơ quan, đơn vị.

Đối với những trường hợp sốt hoặc có hội chứng vi rút yêu cầu nghỉ tại nhà đến khi cơ quan chức năng xác định không nhiễm Covid-19. Đồng thời, triển khai các biện pháp vệ sinh cá nhân tại nơi làm việc, rửa sát khuẩn tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng và khi tiếp xúc với khách hàng, không đi đến những địa phương có dịch.

\* Chiều ngày 29/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ vật tư, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 do Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ công MXP trao tặng.

Tại buổi lễ, hơn 40 hộp test xét nghiệm và vật tư sinh phẩm xét nghiệm trị giá gần 419 triệu đồng đã được trao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để thực hiện việc xét nghiệm Covid-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh chung tay, góp sức phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ công MXP sẽ trao tặng 1.500 bộ test kit, vật tư xét nghiệm Covid-19 trị giá 1 tỷ đồng. Việc trao tặng được chia thành nhiều đợt. Đây là số tiền do tập thể cán bộ, người lao động của doanh nghiệp quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Sự ủng hộ của doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn về vật tư, nguồn sinh phẩm sẽ giúp cho công tác xét nghiệm, phát hiện người nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, kiểm soát tốt nguồn lây, không để dịch lây nhiễm ra cộng đồng. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự chia sẻ, động viên với cán bộ, nhân viên ngành Y tế, những người tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.